



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง	สื่อ
1. กองทุนFTAช่วยวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อจ.ตากยกระดับการผลิต-ลดผลกระทบ...	แนวหน้า
2. 'ปาล์มขวด'ขาดตลาด พาณิชย์ชี้คลี่คลายมีค.	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: หวั่นมาตรการเยียวยาหมู	ไทยรัฐ
4. สธ.เปิดแล้วสถาบันกัญชา	มติชน
5. 'ธรรมนัส'ชงยุตินิคมอุตสาหกรรม อ่างขั้ตมติกรม.ให้หยุดชั่วคราว	มติชน
6. ฟังเสียง'3ส.ส.3พรรค' ปมแหกมติ'โหวตสวน'	มติชน (กรอบบ่าย)
7. 'ธรรมนัส'ชงยุตินิคมอุตสาหกรรม อ่างขั้ตมติกรม.ให้หยุดชั่วคราว	มติชน (กรอบบ่าย)
8. 'อนุทิน'เปิดสถาบันกัญชา	มติชน (กรอบบ่าย)
9. ภาพข่าว: ไม่ก้าวล่วง	สยามรัฐ
10. ชี้62กิจกรรมปฏิรูปประเทศดัน5โครงการด้านเศรษฐกิจ	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : กองทุนFTAช่วยวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อจ.ตากยกระดับการผลิต-ลดผลกระทบ...

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14545 หน้า : 8(บนขวา)

# กองทุนFTAช่วยวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อจ.ตากยกระดับการผลิต-ลดผลกระทบเปิดเสรีการค้า

**นางอัญญา ตระโษ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) อนุมัติงบประมาณ 161.79 ล้านบาท ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่การผลิตโคต้นน้ำจนถึงการตลาดเนื้อคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย - ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่สิ้นสุดมาตรการ SSG ภายใต้ความตกลง TAFTA ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ให้กรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการฯ โดยร่วมมือกับบริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ พัฒนาระบบการซื้อขายโคให้มีความมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม มีตลาดรองรับที่แน่นอนและมีการประกันราคารับซื้อไม่ต่ำกว่าท้องตลาด

ทั้งนี้ สศก.ติดตามโครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินงานจังหวัดตาก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนา โคเนื้อจังหวัดตาก ซึ่งคณะกรรมการกองทุน FTA อนุมัติวงเงิน อิมโพลดคอกเบี่ย 7,000,000 บาท เพื่อดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกและผลิตโคก่อนขุน พบว่า จากการดำเนินโครงการในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา สามารถรับซื้อโคก่อนขุนพันธุ์ตาก จากสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดตาก ได้ในปริมาณ 210 ตัว และยังสามารถจำหน่ายให้เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อถ้านางจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 2,360,250 บาท เพื่อนำไปขุนและจำหน่ายต่อไปทำให้สมาชิกมีแหล่งจำหน่ายและรายได้ที่แน่นอน ส่งผลให้กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนฯ มีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับรับซื้อโคก่อนขุนจากสมาชิกต่อไป

“สำหรับโคเนื้อและเนื้อโค เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าไทย-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะเมื่อสิ้นสุดมาตรการ SSG ซึ่งส่งผลกระทบต่อนำเข้าโคมีชีวิต เนื้อแช่แข็งและเครื่องในโคแช่แข็งมีภัยเป็นศูนย์ โดยไม่จำกัดปริมาณการนำเข้า จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ผลักดันช่องทางการตลาดอย่างหลากหลายตามนโยบายรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ โดยร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ และที่สำคัญเกษตรกรต้องรักษาคุณภาพของโคเนื้อที่ผลิตได้ตามข้อกำหนดของโครงการฯ จะสามารถยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ตั้งแต่ผลิตจนถึงตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พัฒนาระบบการซื้อขายโคใหม่ มีมาตรฐาน บริหารระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมผู้ค้าตลาดให้สามารถแข่งขันจากต่างประเทศได้” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน FTA มุ่งหวังให้เกษตรกรมีการพัฒนาขีดความสามารถ และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งการผลิตและการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรได้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร โดยยินดีให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีข้อเสนอโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-4727 หรือ อีเมล [fta.oae@gmail.com](mailto:fta.oae@gmail.com)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'ปาล์มขวด'ขาดตลาด พาณิชย์ชี้คลี่คลายมี.ค.

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 11800 หน้า : 5(บนขวา)

# ‘ปาล์มขวด’ขาดตลาด พาณิชย์ชี้คลี่คลายมี.ค.

“สศก.” เผยผู้ผลิตเลี้ยง  
บรรจุปีบขายแทน

กรุงเทพธุรกิจ ● ปาล์มขวดยังวิกฤติ  
พุ่งขวด 60 บาท แถมขาดตลาดเกลี้ยง  
เชลล์ฟี่ ด้าน “พาณิชย์” วอนคนไทย  
อดทน เดือนหน้าคลี่คลายแน่ ด้าน  
“สศก.” ระบุน้ำมันปาล์มขวดตลาด  
เพราะผู้ประกอบการหันบรรจุปีบขาย  
แทนปีบตามราคา 42 บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์  
เปิดเผยว่าปัญหาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด  
ราคาแพงและขาดแคลนยังทวีความ  
รุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยล่าสุดตามร้าน  
สะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตกรุงเทพฯ  
และ จ.นนทบุรี ไม่มีน้ำมันปาล์มขวด  
จำหน่ายแล้ว โดยได้รับแจ้งจากพนักงาน  
ว่าของขาดตลาด ไม่ส่งมารวมสัปดาห์  
หรือบางครั้งก็ส่งมาเพียงเล็กน้อยซึ่ง  
ไม่พอขาย เพราะชาวบ้านมาแย่งซื้อ  
กันหมดจนเกลี้ยงชั้นวาง เหลือเพียง  
แค่น้ำมันถั่วเหลืองวางจำหน่ายเท่านั้น  
ส่วนร้านค้าปลีกสมัยใหม่ แม้มีขายอยู่  
บ้างแต่ก็ไม่เยอะและจำกัดห้ามซื้อเกิน  
ครอบครัวละ 3 ขวด

นอกจากนี้ จากการสำรวจราคา  
จำหน่ายเกือบทุกพื้นมีกรขึ้นราคา  
น้ำมันปาล์มขวดอีก 2-10 บาท โดยตาม  
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  
ปรับขึ้นจาก 2 สัปดาห์ก่อนอีกขวดละ 2  
บาท จาก 47 บาทเป็น 49 บาท แต่หาก  
เป็นร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสด  
ปรับขึ้นราคาอีกขวดละ 5-10 บาท จาก

50 บาทเพิ่มเป็นขวดละ 55-60 บาท ซึ่ง  
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
และพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้จากการสอบถามร้านขาย  
หมูทอดไก่ทอดหลังกระทรวงการ  
คลังระบุว่า เมื่อหลายเดือนก่อนยังหา  
ซื้อน้ำมันปาล์มได้ขวดละ 26-29 บาท  
แต่ล่าสุดราคาขยับขึ้นต่อเนื่องจนมา  
ถึงขวด 49 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่สูง  
เกินไป เพราะราคาขึ้นมาถึงขวดละ  
20 บาท วันหนึ่งใช้ 7 ขวด เท่ากับมี  
ต้นทุนเพิ่มถึง 140 บาท จึงอยากให้  
กระทรวงพาณิชย์เข้ามาดูแลประชาชน  
ไม่ใช่อ้างว่าจะช่วยแต่เกษตรกรแต่ต้อง  
ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนแทน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดี  
กรมการค้าภายในกล่าวว่าขอให้ประชาชน  
อดทนอีกนิด และคาดว่าในเดือน มี.ค.  
2564 สถานการณ์น้ำมันปาล์มจะเริ่ม  
คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ โดยผลผลิต  
ปาล์มจะทยอยออกสู่ตลาดอีกครั้ง  
ดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ผู้บริโภคใช้น้ำมัน  
ถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าวไปก่อน ส่วน  
สถานการณ์จำหน่าย พบว่ามีราคา  
ปรับขึ้นจริงแต่ยืนยันว่ายังไม่ปัญหา  
การขาดแคลน โดยบางพื้นที่มีการ  
จำกัดการซื้อ ก็เพื่อต้องการกระจาย  
สินค้าให้ทั่วถึง

ส่วนกรณีที่มีน้ำมันปาล์มขวด  
ตามร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสด  
ขายแพงขึ้นเป็นขวดละ 60 บาท กรม  
การค้าภายในได้ขอความร่วมมือไปยัง  
สมาคมตลาดสดไทย ให้เข้าไปดูแลไม่ให้  
มีการปรับขึ้นราคาเกินจริงจนชาวบ้าน

เดือดร้อน โดยน้ำมันปาล์มแพงเป็น  
ปัญหาระยะสั้นๆ โดยในเดือน มี.ค.  
ผลปาล์มฤดูใหม่ทยอยออกมา จะทำให้  
มีผลผลิตเพียงพอ และราคาปาล์มขวด  
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
กล่าวว่า ในขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมัน  
เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้นตามฤดูกาล ซึ่ง  
จะมากที่สุดในเดือน มี.ค. ส่งผลให้  
ราคาที่เกษตรกรได้รับปรับลดลงจาก  
ก่อนหน้านี้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 7 บาท  
เหลือ 6 บาท คาดว่าจะลดลงไปอีกตาม  
ผลผลิตที่มีมากขึ้น

ส่วนกรณีที่มีน้ำมันปาล์มขาดตลาด  
นั้นอาจเป็นไปได้ เนื่องจากสถานการณ์  
ก่อนหน้านี้ ราคาปาล์มดิบปรับขึ้นสูง  
ทำให้ต้นทุนผลิตน้ำมันปาล์มสูงตาม  
ผู้ประกอบการบางส่วนจึงหันไปขาย  
น้ำมันปาล์มบรรจุปีบ แทนขวดที่กรม  
การค้าภายในกำหนดเพดานราคาเอาไว้  
ไม่เกิน 42 บาท

ทั้งนี้การที่มีน้ำมันปาล์มขวดขาด  
ตลาดในช่วงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค  
เพราะใช้น้ำมันถั่วเหลืองทดแทนได้  
อาจจะกระทบบ้างกับผู้ประกอบการ  
อาหาร แต่คาดว่าจะไม่นาน เพราะราคา  
ปาล์มดิบอยู่ในช่วงขาลงโดยในปี 2564  
คาดว่าราคาปาล์มดิบโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่  
ในระดับใกล้เคียงปีก่อนคือ 4.27 บาท  
ต่อ กก. โดยผลปาล์มดิบที่ออกสู่ตลาด  
ในเดือน ม.ค.มีประมาณ 8 แสนตัน  
เดือน ก.พ.คาดว่าจะอยู่ที่ 1 ล้านตัน  
และเดือน มี.ค.1.4 ล้านตัน



## ทีวีนมาตรฐานเหยียวยาหมู

ครบ 2 ปี วงการหมูไทยรู้จักกับ ASF หรือโรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกรหมู ที่คนทุกฝ่ายในวงการทั้งรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ และเกษตรกร ได้ให้ความร่วมมือในการระวังป้องกันอย่างเข้มแข็งชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน

จนสามารถรักษาตำแหน่ง “ประเทศเดียวในอาเซียนที่ปลอดจาก ASF” ขณะที่อีก 34 ประเทศทั่วโลกยังต้องเผชิญหน้ากับ โรคนี้อันทำให้ หมูในประเทศเหล่านี้ราคาพุ่งสูงขึ้น 2-3 เท่าตัว

ขณะที่คนไทยมีหมูกินไม่ขาดแคลนพุ่งด้วยการส่งออกในปี 2563 มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 300% จากปีก่อน และยังคงเกิด องค์ความรู้ด้านการป้องกันโรคของประเทศเกินกว่าจะประเมินค่าได้

วันนี้มาตรการป้องกันถูกยกระดับอีกครั้ง กรม.อนุมัติงบประมาณ ในการป้องกันโรค ASF วงเงิน 279.78 ล้านบาท พร้อมให้กระทรวงเกษตรฯ ยกกระดับมาตรการจัดการฟาร์มเลี้ยงเตรียมความพร้อมป้องกันโรคระบาด



สัตว์ที่อาจเกิดในอนาคต ในกลุ่มเกษตรกรราย ย่อย ที่มีการเลี้ยงแบบ เปิด ที่เลี้ยงหมูไม่เกิน 50 ตัว

เป็นข่าวดีสำหรับ คนเลี้ยงหมูรายย่อย เพราะกฎกระทรวง

กำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายหรือซากถึง 75% ของราคาหมู แต่ฟาร์มหมูขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ ที่เลี้ยงหมูเกิน 50 ตัว นอกจาก จะไม่ได้รับการชดเชยใดๆแล้ว ยังถูกทิ้งให้เผชิญกับความเสี่ยงกันไปเอง แยกต้นทุนด้านระบบไบโอซีเคียวริตี้ ส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น วิ่งเฉียด 80 บาท ต่อ กก. โกลั้เพดานต้นทุน...แล้วมาว่าฟาร์มหมูบางแห่งเกิดภาวะขาดทุนแล้ว ด้วยซ้ำ เมื่อแบกต้นทุนไม่ไหว ระบบต่างๆ โดยเฉพาะไบโอซีเคียว ที่เป็น ตัวเพิ่มต้นทุน ก็ย่อมต้องย่อหย่อนไปเปิดทางให้โรคเข้าสู่ฟาร์มได้ง่ายขึ้น

เมื่อเกิดโรคขึ้นมากับฟาร์มใดฟาร์มหนึ่ง เมื่อนั้นหายนะจะ มาเยือนเพราะเจ้าของฟาร์มจะเดินเหินสุดท้าย รับผิดชอบหมูทิ้งเพื่อ พยายามไม่ให้ขาดทุนไปกว่าเดิม สุดท้ายระบาคั้งอุตสาหกรรม

ในเมื่อเรารอดจากโรครมาได้ รัฐควรใช้โอกาสนี้สร้างแบรนด์หมูไทย ให้ติดตลาดโลก ไปพร้อมกับช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่ารายย่อย รายใหญ่... มิฉะนั้นที่ทำมานอกจากจะสูญเปล่าแล้ว อุตสาหกรรมหมูจะพังทั้งระบบ.

ส-เล-ต

# สธ.เปิดแล้วสถาบันกัญชา

**‘อนุทิน’ปลื้มกระแสตอบรับ เอกชนแห่ขอใบอนุญาต้ออย.ไฟเขียวทำอาหาร-ขนม ‘หมอหนู’เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ปลื้ม! นโยบายผลตอบรับดีมาก ออย.เผยต้องยื่นบัตรคิวขออนุญาต แยมปลดล็อกใบอนุญาตในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (อ่านต่อหน้า 16)**

## สถาบันกัญชา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ จากนั้นมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในปี 2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาฯ และคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา-กัญชง ทางทางการแพทย์ จนสามารถปลดล็อกให้บางส่วนของกัญชา กัญชง ออกจากการ

ควบคุมยาเสพติดประเภท 5 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย กว่า 50,000 ราย จากสถานพยาบาลในสังกัด สธ. ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ.กว่า 300 กลุ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และส่วนผสมของยากัญชาแผนไทย เพื่อรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ โรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคมะเร็ง นอนไม่หลับ ปวดเรื้อรัง เป็นต้น มีระบบการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา เพื่อสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้และขึ้นทะเบียนยากัญชาในอนาคต

นายอนุทินกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งพิจารณา ยากัญชาเข้าสู่รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะสร้างให้เกิดอุปสงค์ที่ยั่งยืน เกิดการปลูก การผลิต รวมถึงต่อยอดให้เกิดการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยาอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

“ขณะนี้เรามีคลินิกกัญชาที่ไม่ใช่ห้องเปล่า แสดงให้เห็นการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เป็นเพราะ สธ.ได้ปลดล็อกการใช้กัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเราไม่รอให้กฎหมายใหม่ออกจากรัฐสภา แต่เราเร่งมาศึกษาแก้กฎหมายระเบียบการเดิมที่เรามีโดยร่วมมือกับทุกฝ่าย ดำเนินการภายใต้กฎหมายอยากถูกต้อง วันนี้สถาบันกัญชาฯมีผลงานออกมาเป็นข้อมูลให้กับประชาชนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดย 1 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานใน สธ.ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชา เพื่อให้ครอบคลุมกับการแพทย์สมัยใหม่ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่แพทย์แผนจีน เพื่อนำไปรักษาโรคให้กับผู้ป่วย” นายอนุทินกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ สธ.กล่าวว่า สถาบันกัญชาฯ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัด สธ. มีภารกิจครอบคลุมทุกหน่วยงานในความร่วมมือนำให้เกิดผลผลิตในการนำกัญชาไปปรับใช้มากที่สุด เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิ การรักษาโรค ใช้ในทางราชการ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของภาค

## สถาบันกัญชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และเมนูจากกัญชา ในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ และมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15689

Col.Inch: 74.63

Ad Value: 115,676.50

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 16

PRValue (x3): 347,029.50

คลิป: สีสี่

เอกชน เป็นการประสานงานทั้งหน่วยงานในสังกัด สธ. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายนอก ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและสาธารณะ ตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม

นายอนุทินกล่าวว่า การผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ เกิดการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง คือ สายพันธุ์กัญชา กัญชงที่มีคุณภาพ กลางทาง คือ การผลิตและจำลองภาพพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด และปลายทาง คือ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ

“วันนี้การขออนุญาตกัญชาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะได้รับรายงานจาก อย.ว่าตอนนี้ต้องแจกบัตรคิวในการขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการด้วยเจตนาที่ดี ไม่คิดแผลงๆ เพราะเราลบบกัญชาออกจากยาเสพติดได้แล้ว ซึ่งลบได้แค่ครั้งเดียว สธ.ทำให้ขนาดนี้แล้ว เราจะไม่เอากลับไปใช้ในทางที่ผิด เราต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้มองว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์” นายอนุทินกล่าว

เลขาธิการหญิง สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) คณะกรรมการอาหาร

และยาได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ ปลดให้ใช้ส่วนของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารได้ และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โพรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ซึ่งมีสาระสำคัญคือ สามารถใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โพรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารได้ เช่น ใช้เมล็ดกัญชงและโปรตีนจากเมล็ดกัญชงในผลิตภัณฑ์อาหารซีเรียล เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น ส่วนน้ำมันจากเมล็ดกัญชง ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมัน ผลิตภัณฑ์ทาขนมอบ เป็นต้น ทั้งนี้ ปริมาณที่ใช้ใช้ในอาหารแต่ละประเภทให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย อย.จะเสนอร่างประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“การใช้ส่วนอื่นของกัญชาและกัญชงที่ไม่เป็นยาเสพติดในผลิตภัณฑ์อาหารจะทยอยออกประกาศให้มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบกัญชาและกัญชงจากเว็บไซต์ <http://cannabis.fda.moph.go.th>” รองเลขาธิการ อย.กล่าว

# 'ธรรมนัส' ชงยุตินิคมอุตสาหกรรมอย่างขัดมติกรม.ให้หยุดชั่วคราว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดำเนินการขยายผลเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ว่าหลังจากที่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมาย และคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน ไปศึกษาได้ข้อสรุปพบว่า การทำที่ผ่านมามีการทำผิดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้น จะทำหนังสือถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ยุติโครงการเป็นการยุติชั่วคราวก่อน และอาจจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ โดยจะทำรายงานถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ และแจ้งไปถึง ศอ.บต.และประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวถามว่าปัจจัยหลักที่พิจารณาให้ยุติโครงการนี้ไปก่อนคืออะไร ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จุด

หลักคือ กรมเห็นชอบกับแผนงาน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ ศอ.บต.และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาโครงการร่วมกัน แต่สภาพัฒน์ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย ศอ.บต.ทำแต่เพียงลำพังจึงได้เดือดร้อนมาจนถึงวันนี้

เมื่อถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้กังวลอะไรเพราะได้ทำงานเต็มที่

เมื่อถามว่ากลุ่มที่มาประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ศอ.บต.ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ก็ประมาณนั้น ทำเฉพาะบางกลุ่ม”

เมื่อถามว่าหากให้ยุติโครงการแบบนี้จะมีปัญหากับผู้ประกอบการหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มันน่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการที่ได้กลับมานับหนึ่งใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าพื้นที่ในสิ่งที่ผิดต่อไป ผู้ประกอบการลงทุนไป อนาคตก็น่าเป็นห่วง เมื่อถามอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้อำนวยการ ศอ.บต.จะต้องถูกลงโทษอะไรหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นเรื่องของนายทง เมื่อเราได้นำเสนอนายทงก็อยู่ที่นายทงจะพิจารณา เมื่อถามว่าการมีมติครั้งนี้เป็นผลมาจากกรณีปราชัยไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มาก

# ฟังเสียง'3ส.ส.3พรรค' ปมแหกมติ'โหวตสวน'

**หมายเหตุ** - ความคิดเห็นของ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เชียงราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายเพชร วรรัต วัฒนพงศศิริกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ (พช.) กรณีลงมติในญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ไม่เป็นไปตามมติของพรรคต้นสังกัด

## เพชรวรรัต วัฒนพงศศิริกุล

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ (พช.)



บทผลที่ผมลงมติไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เพราะแม้ว่าเรายื่นญัตติไม่ไว้วางใจไป แต่ผู้อภิปรายต้องอภิปรายให้เห็นว่าเกิดการทุจริต ไม่โปร่งใส แต่กรณี ร.อ.ธรรมนัส ไม่มีการพูดถึงเลย มีแต่บอกว่าไปแจก ส.ป.ก.ทั่วประเทศ และเกรงว่าวันข้างหน้าจะมีนายทุนไปซื้อที่จากชาวบ้านอีกทีหนึ่ง ซึ่งมองว่าอันนั้นเป็นเรื่องของวันข้างหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นเลย ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัสแจ้งว่าเป็นการทำตามระเบียบคือแจกให้กับชาวบ้าน ไม่ได้แจกให้กับนายทุน หากพูดถึงเรื่องความยุติธรรม ผู้อภิปรายอภิปรายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และใช้คำว่าเกรงว่าวันข้างหน้าชาวบ้านจะแอบไป

ขาย แต่วันนี้ยังไม่มีการทำอย่างนั้นเลย การเมืองต้องเป็นการเมืองแบบใหม่ คนที่ทำงานเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา วันนั้นในที่ประชุมพรรคเพื่อชาติ หัวหน้าท่านก็บอกเองว่าท่านจะโหวตไม่ออกเสียง ผมเลยบอกว่า ฉันผมขอลงมติสวน ขอไว้วางใจ เพราะคนทำงานไม่ว่าฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องให้กำลังใจ วันข้างหน้าหากมีการทำอย่างที่ว่าฝ่ายค้านได้เตือนไว้ เช่น เอาที่ไปขายให้นายทุน เราค่อยบอกว่า ฝ่ายค้านเคยเตือนแล้ว ทำไมท่านปล่อยปละ ไม่มีกฎระเบียบออกมารองรับตรงนี้ วันนั้นเราก็จะโหวตไม่ไว้วางใจทั้งนี้ คนเลือดแดงเป็นคนตรงๆ ยิ่งหัวหน้าพรรคท่านจะแรงมากหากมีคนมาบอกว่ามีการรับเงินรับทอง เพราะยืนยันว่าไม่มี และหัวหน้าพรรคผมท่านก็เป็นคนมีเงิน แล้วผมเป็นลูกทิมท่าน เรื่องเงินจึงไม่มีเด็ดขาด ส่วนเรื่องว่าเป็นพี่เป็นน้องก็ไม่เกี่ยวกับ การทำงานไม่มีว่าเรื่องพี่เรื่องน้อง หากสังเกต รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมีทั้งหมด 10 คน ถ้าจะเอาเงิน ทำไมเราไม่เอาทั้งหมด 10 คน ทำไมเราเอาเพียงรัฐมนตรีช่วยที่เป็นเด็ก ถ้าต้องการเงินจริงเราก็เอานายกฯ เอา พล.อ.ประวิตร ที่มีเงินมหาศาลไม่ดีกว่าหรือ ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน วันนั้นมติพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีมติในเรื่องนี้ว่าต้องโหวตไปในทางเดียวกันทั้งหมดในฝ่ายค้าน

ตัว ร.อ.ธรรมนัส เคยถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้ว ครั้งนั้นเป็นเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรี เขามีคดีความ ผมลงมติไม่ไว้วางใจ แต่วันนี้เป็นอีกเรื่อง และน้ำหนักเขา ในฐานะนักการเมืองต้องมองปัจจุบันในการทำงาน ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของคณะรัฐมนตรี เอาตรงนี้เป็นหลักคุยกันในพรรค ตกเถียงกันอย่างหนักตั้งแต่ 08.30-10.00 น. ได้อธิบายกันจนเป็นมติฟรีโหวต

ส่วนที่ถามว่าไม่กังวลว่าประชาชนจะไม่เข้าใจหรือนั้น วันนี้ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงความเป็นจริงในสภา ว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายค้านจะค้านทุกเรื่อง เป็นรัฐบาลก็จะโกงทุกเรื่อง วันนี้ผมก็จัดรายการที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ผมก็อธิบาย และให้ไปลองดูการอภิปรายย้อนหลังดู ชาวบ้านก็เข้าใจ ฝ่ายค้านต้องเข้มแข็ง และทำงานหนักขึ้นกว่าเดิม ต้องมีข้อมูลที่แน่นหนาขึ้น ไม่ใช่คิดว่าอยากจะใส่ใครเข้าไปในญัตติก็ใส่เข้าไป



## นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ

ส.ส.เชียงราย พรรคก้าวไกล (ก.ก.)

บทสรุปของการโหวตสวนมติพรรคอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเหตุผลของผมและนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ น่าจะแตกต่างกัน เยอะพอสมควร เหตุผลหลักของผมเกิดมาจากสิ่งที่อาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมด ทั้งจุดยืน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง การแสดงออกแบบนี้เพื่อให้ทุกคนรับทราบว่าจริงๆ แล้วตอนที่เราร่วมเข้ามาทำงานการเมืองเมื่อครั้งพรรคอนาคตใหม่ จะเน้นการทำงานการเมืองสร้างสรรค์ การเมืองใหม่ และไม่อยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งยังต้องการแก้ไขปัญหาประเทศในโครงสร้าง ผมเข้าพรรคอนาคตใหม่โดยไม่รู้ถึงนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ หรือนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค แต่เข้ามาเพราะจุดยืนที่ประกาศไว้ จนวันหนึ่งการเมืองเปลี่ยนไป และมีปัญหาที่เยอะขึ้น แต่ว่าพรรคก้าวไกล อาจจะสูญเสียจุดยืนที่เคยมีไว้หรือไม่ ฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเตือนสติสังคม คือ ขณะนี้สิ่งที่เราจะต้องต่อสู้กันคือ การจับมือด้านการเมืองเพื่อให้ทหารออกจากการเมือง ถ้าการเมืองแบ่งแยก และไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ ก็เป็นไปได้ที่ทหารจะโดนขับออกจากการเมือง เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดสวิทช์ สว. และเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญ หลายๆ อย่างต้องมีแรงขับเคลื่อนทางการเมืองที่ร่วมมือกัน

อย่างไรก็ตาม หากผมไปโหวตไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐ ก็จะไม่ถูกต้องอยู่แล้ว หรือหากโหวตให้รัฐมนตรี 2 คน จากพรรคประชาธิปไตย ก็มีความชัดเจนเรื่องการทุจริต และที่ผ่านมาพรรคนี้มีจุดยืนทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับทหาร สุดท้ายแล้วการแสดงจุดยืนได้เป็นที่สุดจะเป็นที่พรรคภูมิใจไทย

ผมไม่ได้มีข้ออ้างหลบลับหลบตาโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะหากติดตามข่าวจะรู้ว่า ผมดูแลการแก้ปัญหาโควิด-19 มาตลอด โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่ จ.เชียงราย สิ่งที่เห็นคือกระทรวงสาธารณสุข และนายอนุทิน ต้องคอยจัดการ ตามล้าตามเช็ดแก้ปัญหาให้กับ ศบค. และนายกาในฐานะ ผอ.ศบค.คือการตั้ง ศบค.ขึ้นมาเป็นการตัดอำนาจการมีส่วนร่วมของนักการเมืองออกทั้งหมด และใช้ข้าราชการไปนั่งทำงานแทน ทุกครั้ง



ที่เกิดปัญหา นายอนุทิน จะวิ่งเข้าไปหาพื้นที่ ซึ่งทำให้ฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายปกครองยอมรับฟังสาธารณสุข ยกตัวอย่างการแพร่ระบาดที่ชายแดน จ.เชียงราย ตอนนั้น นายอนุทินเข้ามาทำให้ทุกอย่างจัดการปัญหาได้รวดเร็ว นอกจากนี้ นายอนุทินเป็นคนที่ได้รับฟังปัญหา และนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้น อย่างแรกคือ ต้องมาทบทวนจุดยืนกันใหม่ว่าจริงๆ แล้วฝ่ายการเมืองจะต้องร่วมมือกันว่าจะเอาทหารออกจากการเมืองหรือไม่ ถือเป็นภารกิจเดิมกลับมา และอย่างที่สองคือ หากดูการทำงานในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 จะรู้ว่าใครทำงานอย่างไร

นอกจากนี้ นายอนุทินได้เปิดกว้างให้นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ไปเป็นที่ปรึกษา และเวลาที่ผมอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นายอนุทินจะรับฟังและนำไปปรับแก้ บางครั้งก็ให้ผู้ใหญ่ของกระทรวงติดต่อมาเพื่อพูดคุย กระบวนการนี้ช่วยทำให้แก้ไขการรับมือกับโควิด-19 ได้ดีขึ้นพอสมควร เพราะผมกับ นพ.สุรพงษ์ มักจะเห็นตรงกัน คนที่ดำหรือคนที่ไม่เข้าใจ จะคิดว่าผมเป็นคนทรยศ และรับกล้วย แต่อาจจะต้องดูคิดดู เพราะการเมืองไม่ได้มีมิติเดียว ไม่เช่นนั้นพรรคอนาคตใหม่จะโดดเดี่ยวและการเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองเสียเอง ต่อให้เราทำอะไรก็ตามเราก็ไม่สามารถผลักดันได้ เช่น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ความจริงแล้วในสมัยพรรคอนาคตใหม่ ได้ขยับการแก้ไข มาตรา 116 และมาตรา 112 ที่ทำผ่านคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่มี พล.ท.พงศกร รอดชมภู เป็นประธาน เป็นการทำงานร่วมกันของหลายพรรคการเมือง แม้จะมาเป็นรายงานถึงสภาแล้ว พรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ได้หยิบไปเล่น และนั่งเฉย และให้ กมธ. เดินไปเอง หากตอนนั้นเราได้ฉันทามติจากทุกพรรค เราก็มีโอกาสที่จะสำเร็จ

ตอนนี้การขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ เพราะการทำแบบนี้ของพรรคก้าวไกลเป็นการทำเหมือนดูหลอ ดูเท่ และพยายามเอาใจประชาชน ไม่ได้เกิดมรรคผลอะไร นี่จึงเป็นที่มาของปัญหาภายในพรรคก้าวไกล โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการยกเลิกโทษทางอาญา จากการหมิ่นประมาท ในบุคคลธรรมดา เราจึงต้องย้อนกลับมาดูว่าต้นตอของการทำงานการเมืองของเราคืออะไร เพราะพอพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและกลายมาเป็นพรรคก้าวไกล จุดยืนเปลี่ยน ทำให้การทำงานในพื้นที่ และการทำงานในสภายากขึ้น

## อันวาร์ สาและ

ส.ส.ปัตตานี และรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

**พ**มมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในใจหลังรับฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล อีกทั้งได้รับฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้นำทางศาสนา กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาจารย์ นักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆ กลุ่มผู้นำท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชนที่เล่นกีฬาด้วยกัน จึงขอชี้แจงถึงเหตุที่ต้องทำเช่นนี้ เพราะคิดว่าเป็นแนวทางใหม่ของการเมืองที่ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยตรง มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศผ่าน ส.ส.ที่ประชาชนเลือกมา และเป็นที่ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้ฝ่ายรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายชนะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตอบหรือไม่ตอบคำถามก็ตาม และกำหนดให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่เพื่อหวังดึง ตรวจสอบ เสนอแนะให้ฝ่ายรัฐบาลมีสติยังคิด ให้ทำในสิ่งที่ถูกให้เป็นถูก ผิดให้เป็นผิด ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะทำหรือไม่ ถือเป็นสิทธิ เป็นกติกาตามระบอบประชาธิปไตย

การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่คิดว่าประชาชนยังคาใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีที่ตอบคำถามไม่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไปว่าท่านปล่อยปละละเลยให้พรรคร่วมรัฐบาลกระทำการอันมิชอบ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐบาลและประเทศ ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่น ๆ นั้น ผมขอไม่พูดถึง แม้นายกฯได้ผู้บริหารประเทศต่อไป แต่ถ้า



ผมไม่แสดงความเห็นใดๆ ที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนให้นายกฯทราบว่าแม้ท่านสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อได้ เพราะมี 250 ส.ว.เป็นกำลังเสริม ก็ขอให้ดูคิดถึงห้วงของประชาชน และให้ความสำคัญต่อการนำเสนอข่าวและบทความวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการแก้ไข

นายกฯในฐานะผู้นำรัฐบาล ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินได้ ผมเป็น ส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน เป็นการยากที่ผมจะยกมือไว้วางใจท่าน แต่เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของรัฐบาลและประเทศไทย

จึงขอใช้สิทธิ คือ 1.ขอออกเสียงให้กับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งหมด 2.ขอใช้สิทธิไม่ไว้วางใจ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ช. เกษตรและสหกรณ์ เพราะท่านสั่งการแก้ไขนโยบาย ส.ป.ก. 4-01 เอื้อให้นายทุนด้วย เรื่องนี้เคยทำให้พรรคประชาธิปัตย์ต้องยุบสภา หลังถูกกล่าวหาว่าทำผิดพลาด เอาที่ดินไปแจกคนรวย 3.ขอใช้สิทธิไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี ร.ม.ช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แม้นายนิพนธ์จะไม่ชอบผมเป็นการส่วนตัว ทั้งเคยพยายามกีดกันไม่ให้ผมลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่เพราะเรื่องที่ถูกอภิปราย ยังเป็นคดีในศาล และยังไม่มีการตัดสินว่าใครถูกหรือผิด ผมจึงไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการลงมติไม่ไว้วางใจ

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะให้ผม รวมถึง นายอภิรักษ์ เตชะอุบล และนายพนิต วิศักดิ์ศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไปชี้แจงในที่ประชุม ส.ส.พรรค ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผมยินดี และจะพูดความจริงทั้งหมด ยังไม่เคยออกสื่อมาก่อน แต่ขอถามว่าถ้าพูดความจริงแล้ว คนในพรรคจะยอมเจ็บ และจะยอมรับกันได้หรือไม่ เพราะการที่ลงมติไปอย่างนั้น เพราะเป็นไปตามหลักการของตัวเองที่มีตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ ถ้าพรรคจะตั้งกรรมการมาสอบสวน ก็ยินดีให้สอบสวน และไม่ว่าจะลงโทษอย่างไร ยืนยันอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ไม่คิดย้ายไปไหน

## 'ธรรมนัส'ชงยุตินิคมอุตสาหกรรมอย่างขัดมติกรม.ให้หยุดชั่วคราว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดำเนินการขยายผลเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ว่าหลังจากที่ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของระเบียบและข้อกำหนด และคณะกรรมการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน ไปศึกษาได้ข้อสรุปพบว่า การทำที่ผ่านมามีการทำผิดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้น จะทำหนังสือถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ยุติโครงการเป็นการยุติชั่วคราวก่อน และอาจจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ โดยจะทำรายงานถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ และแจ้งไปถึง ศอ.บต.และประชาชนในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวถามว่าปัจจัยหลักที่พิจารณาให้ยุติโครงการนี้ไปก่อนคืออะไร ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

ว่า จุดหลักคือ กรมเห็นชอบกับแผนงาน แต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้ ศอ.บต.และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศึกษาโครงการร่วมกัน แต่สภาพัฒน์ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลย ศอ.บต.ทำแต่เพียงลำพังจึงได้เดือดร้อนมาจนถึงวันนี้

เมื่อถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ไม่ได้กังวลอะไร เพราะได้ทำงานเต็มที่

เมื่อถามว่ากลุ่มที่มาประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ศอ.บต.ไม่ได้ทำประชาพิจารณ์อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ก็ประมาณนั้น ทำเฉพาะบางกลุ่ม”

เมื่อถามว่าหากให้ยุติโครงการแบบนี้จะมีปัญหากับผู้ประกอบการหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ตนว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการที่ได้กลับมานับหนึ่งใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าผืนทำในสิ่งที่ผิดต่อไป ผู้ประกอบการลงทุนไป อนาคตก็น่าเป็นห่วง เมื่อถามอีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้อำนวยการศอ.บต.จะต้องถูกลงโทษอะไรหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เป็นเรื่องของนายฯ เมื่อเราได้นำเสนอนายฯก็อยู่ที่นายฯจะพิจารณา เมื่อถามว่าการมีมติครั้งนี้เป็นผลมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า มาก

# 'อนุทิน'เปิดสถาบันกัญชา

ปลื้มกระแสตอบรับ  
ดันเข้า'บช.ยาหลัก'  
ขอใบอนุญาตแน่นอน  
'อย.'จ่อไฟเขียวเมนู  
แปรรูปผสมอาหาร  
'อนุทิน'เปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ ปลื้ม! นโยบายผลตอบรับ  
ดีมาก อย.เผยต้องยื่นบัตรคิวขอ  
อนุญาต (อ่านต่อหน้า 16)

## สถาบันกัญชา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์ จากนั้นมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในปี 2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการ สธ. นพ.กิตติ โล่ห์วรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาฯ และคณะผู้บริหาร สธ. เข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า สธ.ได้ขับเคลื่อนนโยบายกัญชา-กัญชง ทางทางการแพทย์ จนสามารถปลดล็อกให้บางส่วนของกัญชา กัญชง ออกจากการควบคุมยาเสพติดประเภท 5 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับยาจากกัญชาทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย กว่า 50,000 ราย จากสถานพยาบาลในสังกัด สธ. ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด สธ.กว่า 300 กลุ่ม เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาผลิตเป็นน้ำมันกัญชา และส่วนผสมของยาจากกัญชาแผนไทย เพื่อรักษาในกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ โรคลมชัก โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งที่มีภาวะกล้ามเนื้อ



**สถาบันกัญชา** - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และเมนูจากกัญชา ในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดสถาบันกัญชาทางการแพทย์และมอบนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ในปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเข้าร่วมงาน ที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

หดเกร็ง โรคเมเร็ง นอนไม่หลับ ปวดเรื้อรัง เป็นต้น มีระบบการประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยากัญชา เพื่อสร้างหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนการใช้และขึ้นทะเบียนยากัญชาในอนาคต

นายอนุทินกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งพิจารณา ยากัญชาเข้าสู่รายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะสร้างให้เกิดอุปสงค์ที่ยั่งยืน เกิดการปลูก การผลิต รวมถึงต่อยอดให้เกิดการศึกษาวิจัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เช่น ยาอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น “ขณะนี้เรามีคลินิกกัญชาที่ไม่ใช่ห้องเปล้า แสดงให้เห็นการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เป็นเพราะ สธ.ได้ปลดล็อกการใช้กัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเราไม่รอให้กฎหมายใหม่ออกจากรัฐสภา แต่เราเร่งมาศึกษาแก้กฎหมายระเบียบการเดิมที่เรามีโดยร่วมมือกับทุกฝ่าย ดำเนินการภายใต้กฎหมายอย่างถูกต้อง วันนี้



สถาบันกัญชาที่มีผลงานออกมาเป็นข้อมูลให้กับประชาชนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย โดย 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานใน สธ.ทำงานกันอย่างหนัก เพื่อปลดล็อกส่วนของกัญชา เพื่อให้ครอบคลุมกับการแพทย์สมัยใหม่ แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก หรือแม้แต่แพทย์แผนจีน เพื่อนำไปรักษาโรคให้กับผู้ป่วย” นายอนุทินกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ สธ.กล่าวว่า สถาบันกัญชาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสำนักงานปลัด สธ. มีภารกิจครอบคลุมทุกหน่วยงานในความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลผลิตในการนำกัญชาไปปรับใช้มากที่สุด เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ อาทิ การรักษาโรค ใช้ในทางราชการ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน เป็นการประสานงานทั้งหน่วยงานในสังกัด สธ. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายนอก ในการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชงทางการแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนองค์ความรู้ เป็นช่องทางใน

การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา กัญชง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แก่ประชาชนและสาธารณะ ตามหลักวิชาการด้านการแพทย์ที่เหมาะสม

นายอนุทินกล่าวว่า การผลักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชนที่มีศักยภาพ เกิดการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง คือ สายพันธุ์กัญชา กัญชงที่มีคุณภาพ กลางทาง คือ การผลิตและจำลองภาพพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด และปลายทาง คือ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการแข่งขัน ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ

“วันนี้การขออนุญาตกัญชาไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะได้รับรายงานจาก อัย.ว่าตอนนี้ต้องแจกบัตรคิวในการขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง จึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการด้วยเจตนาที่ดี ไม่คิดแผลงๆ เพราะเราลบบัญชาออกจากยาเสพติดได้แล้ว ซึ่งลบได้แค่ครั้งเดียว สธ.ทำให้ขนาดนี้แล้ว เราจะไม่เอากลับไปใช้ในทางที่ผิด เราต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้มองว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อสร้างประโยชน์เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์” นายอนุทินกล่าว

วันเดียวกัน ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าในวันนี้ อัย.โดยคณะกรรมการอาหาร ได้ประชุมหารือประเด็นปลดล็อกการอนุญาตใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงในอาหารแปรรูป และการให้ใช้เมล็ดกัญชง น้ำมันกัญชงในอาหารด้วย หากที่ประชุมเห็นชอบในมติดังกล่าว อัย.ก็จะออก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ลงนามในประกาศ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ การพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และขอเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์จาก อัย.ได้ ส่วนประชาชน ผู้ประกอบการ ที่จะนำส่วนของพืชกัญชาไปประกอบอาหาร ไม่ต้องขออนุญาต แต่วัตถุดิบกัญชาต้องมาจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย



ไม่ก้าวล่วง - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กรณีมีปัญหาระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยยืนยันว่าไม่ขอก้าวล่วงเป็นเรื่องของแต่ละพรรค ที่ทำเนียบรัฐบาล

## ชี62กิจกรรมปฏิรูปประเทศ ดัน5โครงการด้านเศรษฐกิจ

นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการ และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ หรือบีกร็อก ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง รวม 62 กิจกรรม โดยที่ประชุมสั่งให้ สศช. นำผลการพิจารณานี้ ทั้งในหลักการ ของแผน และแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมบีกร็อก รวบรวม และนำเสนอให้ที่ประชุมกรม. พิจารณาต่อไป

สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมบีกร็อกนั้น ตามแผนจะ ครอบคลุมทั้งเรื่องของการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี สารสนเทศ สังคม พลังงาน การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยได้กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และการขับเคลื่อนโครงการผ่านปีงบประมาณ 64-65 พร้อมทั้งมีระบบติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ในแผนทางด้านเศรษฐกิจนั้น มีโครงการสำคัญ 5 โครงการ เช่น การสร้างเกษตรมูลค่าสูง หน่วยงานรับผิดชอบ หลักคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ดูแลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การเพิ่มโอกาสของเอสเอ็มอี เป็นต้น.